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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง 
ครั้งที ่4/2566 

วันที ่26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ที ่ เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงาน 
ภาวะเศรษฐกิจและ 
การคลั งจั งห วัด
ระยอง 

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
 - ดัชนีความเชื่อม่ันเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2566    
อยู่ที่ร้อยละ 87.8  ขยายตัวจากเดือนก่อน เป็นผลจาก     
ทุกภาคการผลิตที่ ขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในภาค
เกษตรกรรมและภาคบริการ เนื่องจากความต้องการสินค้า
เกษตรกรรมเพ่ิมสูงขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยและเดินทาง
ท่องเที่ยวมากข้ึน เนื่องจากมีวันหยุดยาวและเป็นช่วงเทศกาล
สงกราน ต์ ส่ งผล ให้ จ ำน วน นั กท่ อ งเที่ ย วทั้ งช าว ไท ย           
และชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง                  
- รายงานผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2565 – 21 เมษายน 2566) 
(1 ) จั งหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 10,061.167 ล้านบาท         
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 
2 5 6 5 ถึ ง วั น ที่  2 1  เม ษ าย น  2 5 6 6  เบิ ก จ่ า ย            
5,236.371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.05 คงเหลือ 
4,824.796 ล้านบาท  
(2) การเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี  ปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2565 วงเงิน 2,526.880 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  21 
เมษายน 2566 เบิกจ่าย 1,556.167 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 61.58 คงเหลือ 970.713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
38.42 

มติที่ประชุม 
รับทราบตามที่ผู้แทน
ค ลั งจั งห วั ด ร ะ ย อ ง 
เสนอ  
 

 
 
 
 

2 ติ ด ต า ม ค ว า ม
คืบหน้าการดำเนิน
โครงการในพื้นที่
จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง   
ตามนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 
 
 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) นำเสนอ 
(1) การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

ช่วงท่ี 1 
     สถานะปัจจุบัน เม.ย.66 อยู่ระหว่างการก่อสร้างทาง
ทะเลก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน 3 ปี  (28 ธันวาคม 
2564 – 27 ธันวาคม 2567) 
     ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถมทะเล) 
(ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566) 
 

มติที่ประชุม 
1 . รั บ ท ราบตามที่
ส ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เสนอ  
2 .ข อ ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) นำ

 
ส ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการนโ
ยบายเขตพัฒนา
พิ เ ศ ษ ภ า ค
ต ะ วั น อ อ ก        
(สกพอ.) 
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ที ่ เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

     - ความก้าวหน้าของโครงการฯ ตามแผนงาน ร้อยละ 42.87  
    - ทำได้จริง ร้อยละ 43.06 เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ 0.19 
 (2) การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
      สถานะปัจจุบัน เม.ย. 66 
      - สกพอ. แจ้งอนุญาตให้ UTA รื้อย้ายอุปสรรคในพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมการโครงการฯ  
      - กองทัพเรือ กำลังดำเนินการออกประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัด
จ้างงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 
 (3) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 
      สถานะปัจจุบัน เม.ย. 66 

1) สำรวจตรวจสอบป้ายประกาศเตือนผู้บุกรุก มีนาคม 
2566 

2) ลงตรวจสอบพ้ืนที่บ้านราชวิถี ธันวาคม 2565 
3) สำรวจพ้ืนที่ล้อมรั้ว ป้องกันผู้บุกรุก กุมภาพันธ์ 2566 

 (4 ) เขตส่งเสริมน วัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ        
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ( Eastern Economic Corridor               
of Innovation : EECi) 
       เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง      
ในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โซน
สำหรับการอยู่อาศัย และสันทนาการ โซนการศึกษา โซน
นวัตกรรม 1 และโซนนวัตกรรม 2    
       ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2  

- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ า ใน พ้ื น ที่  EEC จ ำน วน  6 0 4  ค น            
(ครู 183  คน และนักเรียน 421 คน) 

- พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครู       
และเยาวชนในพื้นท่ี EECi จำนวน 372 คน 

- ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น  Industrial of Things        
แบบเข้มข้น สำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา จำนวน     
291 คน 

- ปี  2 5 6 4  – 2 5 6 5  พั ฒ น าค ว าม ส า ม า ร ถ             
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้าน IIoT แก่ครู เยาวชน        
และอาชีวศึกษาในพื้นที่ EECi ทั้งสิ้น 9,126 คน 

- ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ฯ  รวม          
82.1369 ล้านบาท 

- ผลกระทบด้านการศึกษา รวม 81,440 คน 
(5) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดระยอง 
     นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเขต
ส่งเสริมร่วมกับ EECi มีนิคมอุตสาหกรรมในเครืออมตะซิตี้      

ประเด็นข้อเสนอแนะ
ของคณ ะกรรม การ 
กรอ. จังหวัดระยองใน
ทุกประเด็น เช่น เรื่อง
สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า
สนามบินอู่ตะเภา เรื่อง
ผลกระทบของระบบ
นิ เวศต่างๆ จากการ
พั ฒ น าท่ า เรื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตา
พุ ด  ร ะ ย ะ ที่  3            
เพ่ือผลักดันต่อไป 
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ที ่ เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

ที่หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่จะเข้าร่วม
การเป็นเขตส่งเสริมร่วมกับ EECi ในอนาคต 

3 ป ร ะ เด็ น ค ว า ม
คืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาท่อสารเคมี
อั นตรายบริ เวณ   
โรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. 
(โครงการก่อสร้าง
ถนนสายสุขุมวิท 
(ถนนหมายเลข 3) 
อ.บ้านฉาง–ระยอง 
ตอน 1) 

      ช่วง กม. 206 มีเส้นท่อสารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่ 
และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอน       
ได้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าว         
มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตราย     
ซึ่งโรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล 
จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโปลีไวนิลคลอไรด์ : 
พีวีซีเรซิ่น) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. 2554) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา
หาแนวทางเเก้ไขปัญหาดังกล่าว  
      ความคืบหน้าปัจจุบัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ร่วมลงพ้ืนที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชียวชาญ
ในการตรวจหาสารตกค้าง VCM ในพ้ืนที่ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
รอผลจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลเป็นประการใด
จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
มอบหมายสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ติดตามความ
คืบหน้า และรายงาน
ค ว าม คื บ ห น้ า ให้ ที่
ประชุม กรอ. ทราบใน
ครั้งต่อไป 
 

 
ส ำ นั ก ง า น
อุ ต ส าห ก รรม
จังหวัดระยอง 

4 ประ เด็ น การน ำ
เงินจ้างคนพิการ 
ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ น
จังหวัดระยอง 

ประเด็นจากการประชุมประจำเดือนของสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง โดยประเด็นการนำเงินจ้างคนพิการ กลับมาใช้
ในจังหวัดระยอง โดยมีประมาณ 70 โรงงานที่จ้างคนพิการ
มาทำงานส่วนโรงงานที่ไม่สะดวกก็จะส่งคืนเงินกลับไปที่
ส่วนกลาง อยากนำเสนอให้นำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาจังหวัด
ระยอง อยากสนับสนุนให้จ้างคนพิการมาปฏิบัติงานในส่วน
ราชการต่างๆ อยากนำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาจังหวัดระยอง
ด้วย เงินต่อหัวที่ส่งไปส่วนกลาง ให้หมุนเวียนกลับมาพัฒนา
จังหวัดระยอง 

ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ม อ บ ห ม า ย ส ภ า
อุตสาหกรรมจังหวัด
ร ะ ย อ ง  ส รุ ป
รายละเอียดประเด็น
ก า ร น ำ เ งิ น จ้ า ง       
คนพิการในส่วนของ
จังหวัดระยองกลับมา
หมุนเวียนใช้ในพัฒนา
จังหวัดระยอง จัดส่งให้
จั งห วัด ระยอง และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 
 

สภา
อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

 


